



สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	<p><b>ชื่นชมการทำงานของ รมว.สธ.</b></p> <p>-กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นรัฐมนตรีที่ทำงานเชิงรุกถึงลูกถึงคน ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมถึงหน่วยบริการ พร้อมกำชับให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ออกบริการอย่างทั่วถึง แต่ที่ได้ใจหมอมือและชาวบ้านเต็มๆ ก็ตรงที่ นพ.ปิยะสกลสวมจิตวิญญาณคนเป็นหมอ ลงมือตรวจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ด้วยตนเอง พัดขนาดนี้ ที่เคยเอ่ยปากว่าจะขอเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุหากไม่ได้เป็น รมว.สธ. คงเป็นพื้นที่อีกยาวไกล</p>
ไทยโพสต์ คมชัดลึก ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ new)108	<p><b>ร่างพ.ร.บ.มิลค์โค็ด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีต ผอ.ฝ่ายอาหารและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สำนักงานใหญ่ กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.... ว่า เห็นด้วยกับการห้ามการโฆษณาหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์ทดแทนนมแม่สำหรับทารก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน แต่ไม่เห็นด้วยถ้าควบคุมไปถึงกลุ่มเด็ก 3 ปี เนื่องจากจะกระทบต่อการโฆษณาและการตลาดอาหารทุกชนิด เช่น นมสด นมกล่อง นมเปรี้ยว นมโรงเรียน อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ ซึ่งเป็นอาหารเสริมที่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถรับประทานได้แล้ว แต่ไม่ครอบคลุมอาหารที่เป็นโทษต่อเด็ก เช่น เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ขนมขบเคี้ยว ดังนั้นควรเปลี่ยนชื่อเป็นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก พ.ศ.... และควรจำกัดแค่อายุ 0-12 เดือนเท่านั้น และห้ามโฆษณาเท็จ บิดเบือน ส่วนสูตรนมที่ครอบงำอยู่นั้น โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) กำลังพิจารณาแยกสูตรนมใหม่ เหลือแค่สูตร 6-12 เดือน และสูตร 1-3 ปี คาดว่าจะสำเร็จใน ก.ค. 2019 ซึ่งจะใช้บังคับการผลิตนมผงได้ทั้งหมด</p> <p>-รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ ประธานชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นมแม่มีผลต่อความสูงของเด็ก จากข้อมูลพบว่า กัมพูชามีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน สูงถึงร้อยละ 65.2 แต่เด็กเตี้ยร้อยละ 32 เมียนมาร์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ร้อยละ 23.6 อัตราเด็กเตี้ยร้อยละ 35 ลาวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ร้อยละ 40.4 แต่เด็กเตี้ยร้อยละ 45 ขณะที่ไทยอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำ ร้อยละ 12 แต่เด็กเตี้ยแค่ร้อยละ 10 อาหารเสริมตามวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปต้องรับประทาน แต่หากยึดตามพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะทำให้สังคมจะไม่ได้ความรู้เรื่องนี้ แต่อาจเห็นโฆษณาขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม อาหารขยะแทน ดังนั้น อาจต้องมีมาตรการเสริมเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์ ห้ามไม่ให้โฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดเฉพาะสูตรสำหรับเด็ก 0-1 ปี</p> <p>-ด้าน รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรณชาติ ประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย กังวลว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะครอบคลุมเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ เพราะยังมีความกำกวมกับการตลาด ทำให้บุคลากรสาธารณสุขกังวลว่าไม่สามารถให้ความรู้หรือชี้แนะให้ข้อมูลได้ ดังนั้นอยากขอให้ยกเว้นเรื่องนี้ในพ.ร.บ. และระบุให้ชัดเจนว่าไม่ควบคุมนทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายนี้ห้ามโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ แต่ไม่ได้ห้ามการซื้อขาย เด็กที่จำเป็นต้องใช้นมผงยังหาซื้อได้ตามปกติ แพทย์ให้คำแนะนำกับผู้เลี้ยงดูเกี่ยวกับนมผงได้ ส่วนขอบเขตการควบคุมผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ 0-3 ขวบ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทนมใช้วิธีที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้แม่และครอบครัวมั่นใจว่าเมื่อได้รับข้อมูลจากแพทย์และบุคลากรทางสุขภาพ จะเป็นข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นจริง ไม่มีอิทธิพลของการส่งเสริมการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง แพทย์สามารถให้ข้อมูลเรื่องอาหารทางการแพทย์ได้ตามปกติ</p>
โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครกในวัยรุ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจาก พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครกในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน จะต้องไปออกกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจน ว่าแต่ละหน่วยงานจะมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร</p>
คมชัดลึก	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แล้วมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งจะเป็นการประชุมครั้งที่ 2 และเป็นวันที่มีคณะกรรมการครอบครัวประชุม
สยามรัฐ	<p><b>พัฒนาการเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 58 - 31 ม.ค. 59 ของสำนักตรวจและประเมินผล พบว่า เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 71.96 หรือ 897,432 คน จากเป้าหมาย 1,247,060 คน มีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ 90.84 เด็กที่สงสัยล่าช้าร้อยละ 9.19</p> <p>ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี 60 โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ก็เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ตามเกณฑ์อายุ 9, 18,30, 42 เดือน และส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่การใช้เครื่องมือ DSPM ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า พร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
ข่าวสด	<p><b>แบบประเมินเด็กปฐมวัย</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิชาการจากศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและวัยรุ่น เช่น การติดยา ติดเกม ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การติ่งกัน ด้วยการทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร โดย สวรส. และ วช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ ม.มหิดล พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นสำหรับแบบประเมินฉบับภาษาไทยมี 2 ชุด คือ 1.แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน และ 2.แบบประเมินพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน ใช้สำหรับประเมินในเด็กอายุ 2-6 ขวบ มีคำถามทั้งหมด 32 ข้อ สำหรับให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูอนุบาล ใช้ประเมินพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนที่รู้จักและคุ้นเคย โดยครูผู้ประเมินจะต้องสอนหรือดูแลเด็กที่ถูกประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน</p>
ไทยโพสต์	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น เรื่องเสียงสะท้อนของประชาชนต่อการปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ และการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนหน้าใหม่ พบว่า ประชาชนร้อยละ 95.6 สนับสนุนรัฐให้ปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบให้ทันสมัย เพื่อรู้เท่าทันวิธีการของบริษัทบุหรี่ เนื่องจากใช้มาแล้ว 25 ปี</p>
สยามรัฐ	<p><b>งานคุ้มครองผู้บริโภค อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์พงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.มีนโยบายเร่งรัดพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย สมประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางกฎระเบียบด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2560 รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบใหม่ E-Submission ด้านวัตถุอันตรายที่เพิ่งเริ่มใช้ ก.ย. 59</p>
เดลินิวส์	<p><b>สถาบันสิรินธรจัดประชุมวิชาการ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน” ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นแนวทางที่องค์การอนามัยโลกริเริ่มขึ้น และใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ป่วยโดยการอาศัยชุมชนเป็นส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะช่วยลดความยากจน สร้างโอกาสที่เท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของสังคมสำหรับคนพิการ</p>
คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ บางกอกโพสต์ ผู้จัดการรายวัน	<p><b>เหมืองแร่ทองคำอัครา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเกรก ฟาวลิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รู้สึกแปลกใจที่มีการประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช. ใช้มาตรา 44 ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทได้ยื่นจดหมายเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดกว่า 1,000 คน แต่ยังไม่ฟ้องร้องรัฐบาล จะรอผลสรุปคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 4 กระทรวง ได้แก่ ก.อุตสาหกรรม ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สิ่งแวดล้อม และก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเด็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายงานตลอด 15 ปี การดำเนินงานของบริษัทไม่ได้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำข้อมูลเข้าชี้แจงต่อภาครัฐ
เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน	<p><b>เครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการลดการบริโภคเค็ม ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การนำเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารก่อนการบริโภค หรือการตรวจวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ เพื่อตรวจสอบระดับความเค็มที่บริโภคเข้าไป มีราคาประหยัด เหมาะกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งการนำไปใช้ในการณรงค์ของสสส. และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในห้องปฏิบัติการ และจุดบริการทางการแพทย์ โดยการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ จะอยู่ในรูปแบบกระดาษทดสอบ ส่วนในอาหาร เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเค็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ใช้งานง่าย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>จับคลินิกเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ ทหาร นำกำลังบุกหลายคลินิกเถื่อน บริเวณสี่แยกวัดกลาง ถนนพินิจรังสรรค์ ต.ในเมือง เขตเทศบาลเมืองนครพนม หลังฉีดเสริมหน้าอกให้ครูผู้ช่วยจนปอดติดเชื้อรุนแรง ยังนอนอยู่ห้องไอซียู พบยาบรรจุไซริงก์จำนวนมาก พร้อมสาวลาวที่ข้ามประเทศมารับบริการฉีดสลายไขมันต้นขา ตรวจสอบพบคลินิกไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล เจ้าของ ชื่อ นางธัญวรรณ ซึ่งต้องรอให้มาให้ปากคำเจ้าหน้าที่อีกครั้ง</p> <p>-ด้าน ปลัด อบต.โพธิ์ตาก เล่าว่า ขณะนี้ผู้ป่วยย้ายไปอยู่ห้องไอซียูรพ.สกลนคร เนื่องจากมีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาล หลังทราบเรื่องได้พยายามติดต่อคลินิกเพื่อขอตัวยาที่ฉีดไปให้แพทย์ตรวจสอบ แต่ถูกปฏิเสธ จึงเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนมีการตรวจจับคลินิก</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>จับโรงงานปลาข้าวไร้มาตรฐาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสุมพร กุลสุ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกำลังทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตกะปิ ปลาข้าว ไร้ ปลา และน้ำบูดู ชื่อตราสินค้า น่องเพชรไต่ปลา-กะปิ ตั้งอยู่เลขที่ 89/1 หมู่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลังได้รับร้องเรียนว่าส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก โดยตรวจพบบ่อหมัก ถึงหมักจำนวนมาก มีสภาพสกปรกเหม็นเน่า ซึ้นแฉะ และยังพบเครื่องจักรที่ดัดแปลงเพื่อใช้บรรจุลงขวดและบรรจุภัณฑ์ และน้ำบูดูบรรจุขวดอีกจำนวนมาก</p> <p>เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดโรงงานและควบคุมตัว นายชินวัตร แสงชู อายุ 50 ปี และนางอุบล พงษ์สำราญ อายุ 48 ปี เจ้าของมาดำเนินคดีในข้อหา 1.ผลิตอาหารเพื่อการค้าโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานในสังกัด สธ. และ 2.ไม่ได้รับอนุญาตการตั้งโรงงาน ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำมานานเกือบ 10 ปี ส่งขายทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้</p>
บางเมือง มติชน	<p><b>กทม.ปฏิรูประบบสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่กทม. มีแนวคิดให้คลินิกเอกชนเข้ามาเป็นพันธมิตรในการคัดกรองผู้ป่วย โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิตามที่มีอยู่เหมือนกับการใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ขณะเดียวกัน จะมีการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้มากขึ้น จากเดิม 2 เดือนต่อครั้ง เป็น 1 เดือนต่อครั้ง และจะมีหน่วยงานที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมทีมด้วย นอกจากนี้ จะพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยให้ครบวงจร</p>
เดลินิวส์	<p><b>พัฒนาศักยภาพแกนนำสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ พัฒนากิจเรือง นพ.สสจ.น่าน เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการสนับสนุนจากสวรส. และ สสจ.น่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.บึงกาฬ เตือนประชาชนที่นิยมซื้อเสื้อและผ้าห่มกันหนาวมือสอง ขอให้ไปต้มฆ่าเชื้อโรค หรือซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อให้สะอาด จากนั้นตากแดดให้แห้งแล้วค่อยนำมาสวมใส่</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุทิศศักดิ์ หิริรัตนกุล นพ.สสจ.ยะลา เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดใน 8 อำเภอ จ.ยะลา และสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีผู้ป่วย 631 ราย มากสุดที่ อ.เมืองยะลา 377 ราย อ.บันนังสตา 116 ราย และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>จ.พังงา แหล่งต้นน้ำปนเปื้อนยาฆ่าหญ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.พงศ์พยัคฆ์ ศรียา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลึก-ลำรู่ นำกำลังออกลาดตระเวนตรวจการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ พบว่ามีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชของเกษตรกรปริมาณมากหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งต้นน้ำ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลึก-ลำรู่ ที่ราษฎรบุกรุกทำสวนยางพารา สารเคมีที่พบเป็นยาฆ่าหญ้าชนิดร้ายแรง เป็นพิษอย่างร้ายแรงต่อสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม ทำให้ระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรง สามารถซึมผ่านผิวหนังและรอยแผลลอก หากสัมผัสติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เป็นแผลพุพอง โดยพิษจะสะสมที่ปอด กลายเป็นพังผืด ก่อให้เกิดอันตรายต่อปอด ตับ ไต และกระเพาะอย่างรุนแรง มีฤทธิ์ทำลายผนังเซลล์ของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย หากได้รับพิษในปริมาณมากอาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้</p>
สยามรัฐ	<p><b>ปัญหาน้ำฝนปนเปื้อน จ.เพชรบูรณ์</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขา สช. เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 ในส่วนของเวทีสมัชชาเฉพาะพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีวาระขับเคลื่อนเรื่องน้ำดื่มปลอดภัยสำหรับประชาชน สาเหตุหลักมาจากน้ำฝนในพื้นที่ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เสี่ยงต่อการปนเปื้อนตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้หลายครัวเรือนต้องซื้อน้ำดื่มแทนดื่มน้ำฝน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อน้ำดื่มจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการบริโภคน้ำดื่มที่อาจผลิตไม่ได้มาตรฐาน</p>
เดลินิวส์	<p><b>โรคไข้มาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกออกรายงานประจำปี เตือนว่า ภาระงานควบคุมไข้มาลาเรียของโลกมีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงัก หลังจากในช่วงระหว่างปี 2553-2558 ในทวีปแอฟริกา ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ลดลงร้อยละ 21 และอัตราการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 29 แต่เมื่อรวมทั้งโลกในปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยใหม่ 212 ล้านคน และเสียชีวิต 429,000 คน จึงต้องมีการเร่งระดมทุนเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมโรค</p>
คมชัดลึก	<p><b>แคนาดาเตรียมแก้กฎหมายกัญชา</b></p> <p>-เสนอข่าว แอนน์ แมคเลลแลน ประธานคณะทำงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องกัญชาแคนาดา เปิดเผยว่าภายใน 6 เดือนข้างหน้า จะมีการนำเสนอกฎหมายที่เปิดให้การซื้อขายกัญชาเพื่อการพักผ่อนเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำหนดอายุขั้นต่ำผู้มีสิทธิซื้อกัญชาที่ 18 ปี และแม้จะมีคำคัดค้านกว่า 3 หมื่นฉบับที่แสดงความกังวลถึงการจำกัดอายุขั้นต่ำและความสามารถในการขับชื้อรถยนต์ของผู้เสพกัญชา แต่คณะทำงานระบุว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ถึงภัยที่ปลอดภัยต่อการเสพกัญชา</p>

